

Số: /BC-STNMT

Điện Biên, ngày tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Văn bản số 1697/UBND-NC ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền 6 tháng đầu năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, cấp ủy Đảng và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên quan tâm chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận thông qua các Nghị quyết của Đảng, các buổi sinh hoạt chi bộ... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, công chức, viên chức, người lao động trong đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước hiện nay; từng bước đưa công tác dân vận đi vào hoạt động có nề nếp và chiều sâu.

Thực hiện Kế hoạch số 748/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban Kế hoạch số 358/KH-STNMT ngày 31/3/2021 về Kế hoạch triển khai công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021. Đồng thời Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong thực hiện công tác dân vận giữa cơ quan, đơn vị với cấp ủy và các tổ chức đoàn thể; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan.

Qua quán triệt các nội dung về công tác dân vận đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid 19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã quán triệt và yêu cầu công chức, viên

chức và người lao động thuộc Sở nghiên cứu và thực hiện nghiêm các nội dung của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ban hành 02 văn bản triển khai thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 (*Văn bản số 549/STNMT-VP ngày 11/05/2021 V/v triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Văn bản số 641/STNMT-MT ngày 25/5/2021 V/v Hướng dẫn quản lý, xử lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid -19*) để toàn thể công chức viên chức và người lao động trong Sở và các cơ sở y tế thực hiện.

Sở chỉ đạo Bộ phận thông tin lưu trữ-Văn phòng Đăng ký đất đai thường xuyên đăng tải các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến việc phòng chống dịch Covid-19 trên Website của Sở để phổ biến tuyên truyền triển khai thực hiện.

Đảm bảo chế độ chính sách, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao thu nhập của công chức, viên chức được Sở thực hiện theo đúng quy định, kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, CCVC và người lao động như nâng lương, chế độ thai sản, chính sách 108...

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội, các hoạt động từ thiện, cứu trợ, hỗ trợ xã hội khác được triển khai kịp thời có hiệu quả. Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã vận động công chức, viên chức và người lao động trong Sở tham gia lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19 với số tiền ủng hộ là 15 triệu đồng.

Thực hiện giúp đỡ các xã Chiềng Sơ, Keo Lôm, Phì Nhừ huyện Điện Biên Đông theo phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 về việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020.

Sở thường xuyên trao đổi, nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các xã và chủ động hướng dẫn xã thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới để đạt được các tiêu chí về nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí số 17 về môi trường (phần đầu đạt 2/8 nội dung tiêu chí 17.1 và 17.8); cung cấp các văn bản pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho các xã.

2. Kết quả thực hiện cải cách hành chính

Sở đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-STNMT ngày 05/1/2021 về việc cải cách thủ tục hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 73/KH-STNMT ngày 20/1/2021 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; trong đó tập trung việc rà soát các thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, tạo được chuyên viên quan trọng về nhận thức đối với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cải cách hành chính trong việc tiến tới xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tất cả các hồ sơ được Sở giải quyết đảm bảo tiến độ hoặc giảm thời

giam theo quy định, không để các tổ chức, cá nhân đến giao dịch phải sửa chữa nhiều lần, tiếp nhận và xử lý đúng hạn. Cụ thể 6 tháng tiếp nhận 87 hồ sơ, đã xử lý xong 77 hồ sơ, đang xử lý 10 hồ sơ; trong đó lĩnh vực đất đai 67 hồ sơ, lĩnh vực môi trường 09 hồ sơ, lĩnh vực khoáng sản 07 hồ sơ; lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 04 hồ sơ.

3. Giải quyết đơn thư, khiếu nại.

Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh của công dân được duy trì và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết khiếu nại đã đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người sử dụng đất, tạo được lòng tin của nhân dân đối với chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2021 tiếp 03 lượt công dân; nhận 22 đơn đề nghị, phản ánh, trong đó có 16 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã thực hiện lưu theo dõi và hướng dẫn công dân chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; 06 đơn thuộc thẩm quyền.

Thực hiện giải quyết đơn 06 vụ việc đề nghị, khiếu nại, tranh chấp đất đai do UBND tỉnh giao.

Duy trì thực hiện đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường; đặc biệt về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng gây nhiễu nhiều trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngoài ra, Lãnh đạo Sở trực tiếp tham gia tiếp công dân vào các ngày cuối cùng hàng tháng tại Sở và tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh vào các ngày 20 hàng tháng theo Luật Tiếp công dân năm 2013.

4. Việc nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân được cấp ủy Đảng và lãnh đạo Sở quan tâm, chú trọng. Đảng ủy đã quán triệt chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức người lao động trong Sở. Kết quả đạt được, tất cả CCVC và người lao động đều chấp hành nghiêm túc chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, kỷ luật kỷ cương hành chính, tinh thần thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ CCVC trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, văn hóa công sở và nơi công cộng. Thực hiện việc đeo thẻ công chức, viên chức trong giờ làm việc, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không có tình trạng đi muộn về sớm, không uống rượu bia trong ngày làm việc, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thái độ làm việc lịch sự, tôn trọng, nhã nhặn, hướng

dẫn tận tình cho nhân dân khi có yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến gia dịch, làm việc. Không có hiện tượng hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

Việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đều đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ CCVC, người lao động trong Sở, kết quả đánh giá tốt.

Việc kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân: Đảng ủy và Ban lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch đề ra, kịp thời xử lý nghiêm cán bộ CCVC và người lao động có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho tổ chức, công dân, các vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ CCVC, những việc cán bộ công chức không được làm trái quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2021 không có hiện tượng cán bộ CCVC, người lao động vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

5. Công tác phối hợp, tạo điều kiện đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính trị xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và đóng góp xây dựng chính quyền vững mạnh

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo việc phối hợp và tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ công chức, viên chức và người lao động góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong thực hiện công tác dân vận chính quyền, vận động cán bộ CCVC, người lao động trong Sở và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phối hợp tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đó, đặc biệt chú ý đến việc phối hợp tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tổ chức và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc thực hiện công tác dân vận hàng năm.

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Công tác dân vận trong tình hình mới tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường và nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với chính quyền các cấp và của cả hệ thống chính trị.

- Sở thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, ngày càng sâu sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc của dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được củng cố, kiện toàn để bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, việc giải quyết thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện kịp thời.

2. Những hạn chế, yếu kém

Về nắm bắt thực trạng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở một số đơn vị trực thuộc đôi khi còn chưa toàn diện; chính sách đối với cán bộ làm công tác dân vận còn hạn chế; một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức về dân chủ còn chưa kịp thời đầy đủ.

IV- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM

- Vận động cán bộ, đảng viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh đã đề ra.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, nhằm phát huy, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

- Đổi mới phương thức, lề lối làm việc các phòng, đơn vị thuộc Sở; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho nhân dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở.

- Thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, đơn, thư khiếu nại của nhân dân tránh để tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

V.KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Kiến nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy cần thường xuyên mở các khóa tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện công tác dân vận chính quyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân trong điều kiện hiện nay cho cán bộ làm công tác dân vận tại các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc sở;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Vương